

กรุงเทพฯ พร้อมเป็นเจ้าภาพ “อาเซียน พาวเวอร์ วิก” ปี 2558

กรุงเทพฯ พร้อมเป็นเจ้าภาพ “อาเซียน พาวเวอร์ วิก” ปี 2558
เปิดเวทีต้อนรับมืออาชีพจากอุตสาหกรรมผลิตไฟฟ้า

วันที่ 1-3 กันยายน 2558

ณ อิมแพ็ค เมืองทองธานี กรุงเทพฯ

กรุงเทพฯ – 15 ธันวาคม 2557: เพนนีเวลล์ คอร์ปอเรชั่น เปิดเผยว่างาน “อาเซียน พาวเวอร์ วิก” งานประชุมเชิงวิชาการและนิทรรศการอุตสาหกรรมผลิตไฟฟ้าที่ใหญ่ที่สุดในภูมิภาคเอเชียตะวันออกเฉียงใต้ จะจัดขึ้นโดยมีกรุงเทพฯ เป็นเจ้าภาพอีกครั้งหนึ่งในปี 2558 นี้

ทั้งนี้ คาดว่ามหกรรมระดับภูมิภาคในครั้งนี้อาจมีผู้เข้าร่วมงานกว่า 7,500 คนจาก 70 ประเทศทั่วโลก โดยถือเป็นการรวบรวมสามงานใหญ่อย่าง พาวเวอร์-เจน เอเชีย, รีนิวเวเบิล เอนเนอร์จี เวิลด์ เอเชีย และ พาวเวอร์-เจน เอเชีย ไฟแนนเชียล ฟอรัม ไว้ในสถานที่เดียว ณ อิมแพ็ค เมืองทองธานี ในวันที่ 1-3 กันยายน 2558

ดร. เฮเธอร์ จอห์นสตัน ผู้อำนวยการจัดงาน อาเซียน พาวเวอร์ วิก เผยว่าทีมงานเบื้องหลังการจัดงานต่างก็รู้สึกตื่นเต้นที่จะได้กลับมาเยือนกรุงเทพฯ เป็นครั้งที่สามในรอบสี่ปี หลังจากที่ได้จัดงานอาเซียน พาวเวอร์ วิก ประจำปี 2557 ขึ้นที่กรุงกัวลาลัมเปอร์ ประเทศมาเลเซีย

“งาน อาเซียน พาวเวอร์ วิก ถือเป็นโอกาสพิเศษที่สุดสำหรับวงการผู้ผลิตไฟฟ้า และในปี 2558 นี้ เราคาดว่าจะมีผู้เดินทางเข้ามาร่วมงานในประเทศไทยสูงเป็นประวัติการณ์ ภายใต้แนวคิด การลงทุนเพื่ออนาคตอันยั่งยืน ซึ่งมุ่งเน้นบทบาทสำคัญของเทคโนโลยีการผลิตไฟฟ้าด้วยแหล่งพลังงานที่มีระดับมลพิษคาร์บอนต่ำ ทุกวันนี้ รัฐบาลจากหลายประเทศทั่วภูมิภาคเอเชียตะวันออกเฉียงใต้อีกต่างก็หันมาให้ความสำคัญกับเทคโนโลยีพลังงานหมุนเวียน จึง

ทำให้ความต้องการด้านการลงทุนในแง่นี้พุ่งสูงขึ้นไปอีก ขณะที่อุปสงค์ของไฟฟ้าที่ผลิตขึ้นจากเทคโนโลยีทั่วไปก็สูงขึ้นเช่นเดียวกัน” ดร.

จอห์น สโตน กล่าว

“จากปัจจัยเหล่านี้ เราจึงเชื่อมั่นว่าการรวบรวมงาน **พาวเวอร์-เจน เอเชีย, รีนิวเวเบิล เอนเนอร์จี เวิลด์ เอเชีย** และ **พาวเวอร์-เจน เอเชีย ไฟแนนเชียล ฟอรัม** เข้าไว้ด้วยการภายใต้งาน **อาเซียน พาวเวอร์ วีค** จะช่วยให้เราสามารถเข้าถึงอุตสาหกรรมผลิตไฟฟ้าได้อย่างทั่วถึง ทั้งยังสร้างโอกาสให้ทุกฝ่ายได้สานความสัมพันธ์ สร้างความร่วมมือทางธุรกิจ และแบ่งปันความรู้ความเข้าใจกัน”

ในโอกาสนี้ เพนนเวลล์ยังได้ประกาศรับบทคัดย่องานวิจัยด้านการผลิตไฟฟ้าสำหรับงาน **อาเซียน พาวเวอร์ วีค** ในปีนี้ด้วย

“เราขอเชิญชวนให้ผู้เชี่ยวชาญในอุตสาหกรรมผลิตไฟฟ้าทั่วทั้งภูมิภาค ยื่นบทคัดย่องานวิจัยเพื่อเข้าร่วมงาน **อาเซียน พาวเวอร์ วีค 2015** มหกรรมด้านการผลิตไฟฟ้าที่ยิ่งใหญ่ที่สุดในฐานะตัวแทนขององค์กรของท่านเอง โดยงานนี้ถือเป็นโอกาสอันดีที่ทุกท่านจะได้ร่วมแบ่งปันและแลกเปลี่ยนความรู้ ประสบการณ์ และแนวคิด ร่วมไปกับนักวางกลยุทธ์และผู้มีอำนาจตัดสินใจด้านพลังงานจากหลากหลายประเทศ” ดร. จอห์น สโตน กล่าวเสริม

“บทคัดย่อทั้งหมดนี้จะช่วยให้ทีมงานผู้เชี่ยวชาญของเราสามารถวางโปรแกรมกิจกรรมภายในงานให้ตรงกับประเด็นปัญหาที่สำคัญที่สุดในอุตสาหกรรมผลิตไฟฟ้า ทั้งยังสามารถให้ความรู้และสร้างการมีส่วนร่วมในกลุ่มผู้เข้าร่วมงาน และทุกฝ่ายในอุตสาหกรรมนี้ได้ โดยเราจะทำการประกาศรายละเอียดของกิจกรรมต่างๆ ในภายในงานในช่วงปีหน้า”

ปี 2558 ที่จะถึงนี้ ถือเป็นปีที่ 23 ของการจัดงาน **พาวเวอร์-เจน เอเชีย** งานสัมมนาอุตสาหกรรมผลิตไฟฟ้าที่อัดแน่นไปด้วยเนื้อหาสาระ และถือเป็นงานประชุมเชิงวิชาการและนิทรรศการอันดับหนึ่งสำหรับอุตสาหกรรมดังกล่าวในภูมิภาคนี้

งาน **รีนิวเวเบิล เอนเนอร์จี เวิลด์ เอเชีย** จะเปิดเวทีให้ผู้เชี่ยวชาญในวงการพลังงานหมุนเวียนได้มาพบปะกันอีก

ครั้ง โดยตัวงานจะแบ่งออกเป็นการประชุมเชิงวิชาการจำนวนสองกลุ่ม เพื่อมุ่งเน้นการพัฒนาเทคโนโลยีการผลิตไฟฟ้าที่มีมลพิษคาร์บอนต่ำ ไม่ว่าจะเป็นพลังงานน้ำ ลม หรือแสงอาทิตย์

ส่วนงาน พาวเวอร์-เจน เอเชีย ไฟแนนเชียล ฟอรัม จะมุ่งเน้นการสนับสนุนทางการเงินให้กับโครงการผลิตไฟฟ้าทั้งด้วยเทคโนโลยีพลังงานหมุนเวียนและพลังงานทั่วไป โดยผู้เข้าร่วมงานจะได้เรียนรู้ถึงโอกาสใหม่ๆ ในการพัฒนาโครงการ ความคืบหน้าล่าสุด และแนวโน้มของอุตสาหกรรมการผลิตไฟฟ้าทั่วภูมิภาคอาเซียน จนเกิดเป็นภาพรวมแบบ 360 องศาของทั้งอุตสาหกรรม อันจะช่วยให้นักลงทุนสามารถตัดสินใจได้อย่างถูกต้องและแม่นยำยิ่งขึ้น

นอกจากนี้ งาน เอเชีย พาวเวอร์ วีค ยังประกอบด้วยงานนิทรรศการขนาดใหญ่ตลอดทั้งสามวัน เพื่อจัดแสดงเทคโนโลยีและโซลูชันล่าสุดเพื่อการผลิตไฟฟ้า จึงถือเป็นการเปิดโอกาสให้ผู้จัดแสดงผลงานได้พบปะพูดคุยกับผู้เข้าชมงานที่มีทั้งความรู้และประสบการณ์ เพื่อปูทางไปสู่ความร่วมมือต่อไปในอนาคต

เพนน์เวลล์จะเปิดรับบทคัดย่องานวิจัยเพื่อพิจารณาให้เข้าร่วมงาน เอเชีย พาวเวอร์ วีค จนถึงวันที่ 29 ธันวาคม 2557 ผู้สนใจสามารถค้นหาข้อมูลเพิ่มเติมได้ที่เว็บไซต์ www.aseanpowerweek.com, www.powergenasia.com, www.renewableenergyworld-asia.com และ www.powergenasiafinance.com